

Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 1 trang 5: Em hãy kể tên các giống cây ăn quả quý ở nước ta mà em biết...

Lời giải:

Các giống cây ăn quả quý ở nước ta: Xoài cát Hoà Lộc, nhãn xường cơm vàng, sầu riêng Ri6, bưởi da xanh, vải thiều,...

Vai trò của hoa quả trong đời sống và kinh tế:

- Cung cấp hoa quả cho con người để làm thực phẩm, thức uống giải khát,...
- Là nguyên liệu để chế biến các sản phẩm từ hoa quả: đường, hoa quả đóng hộp...
- Là nguồn thực phẩm để xuất khẩu sang các nước khác (tạo nên nguồn kinh tế lớn mạnh của nước ta): vải thiều, sầu riêng...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 1 trang 6: Em hãy nêu các dụng cụ làm vườn mà em biết...

Lời giải:

Những dụng cụ làm vườn: găng tay, cuốc, xẻng, đinh ba, bay, kéo tỉa cây, cưa cầm tay...

Câu 1 trang 8 Công nghệ 9: Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống và kinh tế?

Lời giải:

Vai trò của hoa quả trong đời sống và kinh tế: - Cung cấp hoa quả cho con người để làm thực phẩm, thức uống giải khát,... - Là nguyên liệu để chế biến các sản phẩm

từ hoa quả: đường, hoa quả đóng hộp... - Là nguồn thực phẩm để xuất khẩu sang các nước khác (tạo nên nguồn kinh tế lớn mạnh của nước ta): vải thiều, sầu riêng...

Câu 2 trang 8 Công nghệ 9: Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả ...

Lời giải:

Phải có tri thức về khoa học, sinh học, hoá học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có những kỹ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.

- Ý nghĩa: là yêu cầu cơ bản với người làm nghề trồng cây ăn quả cần phải có để có thể làm được.

Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây.

- Ý nghĩa: để có cảm hứng khi làm việc, không bị chán nản khi gặp khó khăn.

Phải có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời. Có đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo.

- Ý nghĩa: nghề trồng cây ăn quả là một nghề vất vả, do đó cần có một thể chất khoẻ mạnh và phù hợp.

Câu 3 trang 8 Công nghệ 9: Em hãy nêu một, hai điển hình về trồng cây ăn quả ở địa phương. ...

Lời giải:

Huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang được coi là vựa vải thiều lớn nhất cả nước, là một trong những nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của ngành Nông nghiệp

Bắc Giang. Năm 2018, tổng sản lượng vải thiều Lục Ngạn ước đạt hơn 90 nghìn tấn, trong đó vải sớm khoảng 13 nghìn tấn, vải chính vụ khoảng 75 nghìn tấn. Đầu tháng 6/2018 đã thu hoạch vải sớm, từ ngày 15-6 đến 30-7 sẽ thu hoạch vải chính vụ. Với sức tiêu thụ và thị trường ngày càng mở rộng, vải thiều góp phần nâng vị thế của huyện Lục Ngạn và tỉnh Bắc Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.